

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - DỰ ÁN MSKY OTT APP

Ban KT	Vị trí	Số lượng	Nhiệm vụ	Yêu cầu tuyển dụng
		8		
1	Project Manager	1	<ul style="list-style-type: none"> - Làm việc với đối tác nước ngoài, các bên liên quan và ban lãnh đạo công ty để thống nhất về yêu cầu cho dự án. - Lập kế hoạch tổng thể của dự án. Từ đó phát triển một loạt các kế hoạch và chương trình phối hợp giữa các bên để đảm bảo các mục tiêu và timeline của dự án. - Đảm bảo bản kế hoạch một cách logic, đầy đủ các hạng mục cần thiết, qua đó xây dựng đội ngũ nhân sự, phân công công việc, chi phí sẽ phân bổ trong dự án. - Tham khảo các dự án có liên quan, học hỏi thêm các công nghệ mới để tối ưu cho dự án. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Java (core, JSP, Spring Boot, Struts, Hibernate,...), hoặc .Net (ASP.net, MVC, C#, Winform..), Database (SQL server, MySQL, NoSQL,...). - Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript. - Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ CSDL như SQLServer, MySQL, NoSQL - Có hiểu biết về NodeJs và MongoDB là 1 lợi thế - Có hiểu biết về kiến trúc Micro services - Có hiểu biết về lập trình mobile: Android hoặc IOS là 1 lợi thế - Sử dụng thành thạo GIT (SVN, Git, Bitbucket ...) - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống Streaming, Caching, Billing, CMS, CRM - Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt. - Kỹ năng quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện. - Tiếng Anh giao tiếp tốt.
2	DevOps Engineer	1	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công việc: deploy, optimizing, monitoring, analysis... - Có kĩ năng mềm scripting để automation hệ thống. - Hiểu biết sản phẩm công ty đang sử dụng và triển khai, ngoài ra có thể cùng review bug hay viết những unit test thông thường. - Chuẩn hóa môi trường làm việc từ local cho đến production. - Nắm được cơ bản logic code, nắm được tiến trình của code chạy như thế nào. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm quản trị các dòng máy chủ, thiết bị hạ tầng. Có kiến thức về mạng (routing & switching). Ưu tiên ứng viên từng làm việc với cơ sở hạ tầng của AWS. - Sử dụng thành thạo các hệ điều hành Windows Server, Linux, Ảo hóa. - Có kiến thức cơ bản về: Process Management, Threads và Concurrency, Sockets, I/O Management, Virtualization, Memory storage và File systems. - Có kiến thức cơ bản về: DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SSL. Hoặc tìm hiểu thêm về các lỗi hỏng bảo mật thường gặp. - Có kinh nghiệm dùng 1 số tool để triển khai CI&CD như jenkins, jira , git (Gitlab, Bitbucket...) - Cài đặt và sử dụng Containers: Docker, Kubernetes. - Cài đặt và sử dụng vài Web Server phổ biến như: Apache và Nginx, có kinh nghiệm triển khai hệ thống Caching Server, Load balancer, Reverse Proxy và Firewall.
3	Billing/CMS	1	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ đối tác nước ngoài tích hợp với hệ thống payment gateway ở trong nước. - Nghiên cứu các giải pháp phần mềm mới để quản lý, vận hành và phát triển hệ thống. - Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của PM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ thông tin và công nghệ thanh toán. Hiểu biết về các hệ thống thanh toán, cổng thanh toán, giao dịch thẻ tín dụng là lợi thế. - Có kinh nghiệm lập trình bằng Java / .Net / C++. - Có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, MongoDB, PostgreSQL ...). Có kinh nghiệm quản trị và phân tích đánh giá hiệu năng CSDL - Có tư duy tốt về thiết kế ứng dụng, lập trình webservice Java, HTML/CSS/Javascript, PL/SQL, restful API, nodeJS - Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai/tích hợp về các kiến trúc SOA, Microservices
4	iOS/ Android/ SmartTV & Web	3		
	iOS platform			

			<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận bàn giao và phát triển tính năng mới cho ứng dụng iOS theo tài liệu hướng dẫn của đối tác nước ngoài. - Nghiên cứu các giải pháp phần mềm mới để quản lý, vận hành và phát triển ứng dụng. - Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của PM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và xây dựng các ứng dụng di động. Có kinh nghiệm xuất bản ứng dụng dành cho thiết bị di động trên Google Play hoặc App Store. - Thành thạo Xcode - Swift, obj-C, RESTful services và SQL. Hiểu biết về các API REST - Có kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường bảo mật cho ứng dụng. - Có kiến thức về các công nghệ web khác và các tiêu chuẩn UI / UX. Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế và nguyên tắc giao diện của Apple - Có kinh nghiệm về Docker/Kubernetes , Cloud Infrastructure (AWS, Azure) là 1 lợi thế
	Android platform			
			<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận bàn giao và phát triển tính năng mới cho ứng dụng Android theo tài liệu hướng dẫn của đối tác nước ngoài. - Nghiên cứu các giải pháp phần mềm mới để quản lý, vận hành và phát triển ứng dụng. - Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của PM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và xây dựng các ứng dụng di động. Có kinh nghiệm xuất bản ứng dụng dành cho thiết bị di động trên Google Play hoặc App Store. - Thành thạo các ngôn ngữ lập trình Kotlin và Java. - Có kiến thức làm việc về các dịch vụ web & API REST (JSON). - Có kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường bảo mật cho ứng dụng. - Có kiến thức về các công nghệ web khác và các tiêu chuẩn UI / UX. - Có kinh nghiệm về Docker/Kubernetes , Cloud Infrastructure (AWS, Azure) là 1 lợi thế
	SmartTV & Web			
			<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận bàn giao và phát triển tính năng mới cho ứng dụng web theo tài liệu hướng dẫn của đối tác nước ngoài. - Nghiên cứu các giải pháp phần mềm mới để quản lý, vận hành và phát triển ứng dụng. - Phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của PM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có ít nhất 1 năm làm việc với NodeJS (ExpressJS, Fastify v.v...) - Thành thạo ngôn ngữ lập trình Javascript - Có kinh nghiệm lập trình front-end HTML5, CSS, VueJS/ReactJS/Angular - Có kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và lập trình hướng đối tượng (OOP) - Có kinh nghiệm tối ưu thiết kế, truy vấn CSDL (SQL Server, Mysql, Oracle ...) - Có kinh nghiệm về Docker/Kubernetes , Cloud Infrastructure (AWS, Azure) là 1 lợi thế
5	UI/UX Designer	1		
			<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế UI/UX cho ứng dụng. - Nghiên cứu và áp dụng xu hướng thiết kế mới vào sản phẩm. - Đề xuất ý tưởng để hoàn thiện sản phẩm. - Thực hiện các công việc thiết kế khác được giao. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế/Mỹ thuật hoặc tương đương. Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực UX/UI Design - Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Zeplin, Adobe XD, Photoshop, Illustrator... - Nắm vững nguyên tắc thiết kế trên các nền tảng web, di động: iOS & Android và nền tảng smartTV. - Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm. - Có trách nhiệm, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc
6	Data scientist	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dựa trên lịch sử truy cập dịch vụ của người dùng để phát triển hệ thống quản lý dữ liệu, phân tích chuyên sâu về hành vi người dùng, từ đó đưa ra những ý tưởng và giải pháp đổi mới nhằm liên tục cải thiện hiệu suất kinh doanh và tối ưu dịch vụ gợi ý nội dung tương tự cho người dùng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm với Python (hoặc Java, Perl, các ngôn ngữ lập trình khác). - Có kiến thức làm việc về message queue, streaming process, và mở rộng kho dữ liệu. - Có kinh nghiệm về data pipeline và workflow management, cũng như các công cụ dữ liệu lớn: Azkaban, Luigi, Airflow, Hadoop, Spark, Kafka. - Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Cloud như Google Cloud Platform / Amazon Web Services: Big Query, Data Flow, Amazon EKS, EMR, Redshift.